

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẢO CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP

Bảo Cường, ngày tháng 4 năm 2024

V/v thực hiện kết luận của đồng chí
Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh tại phiên họp thứ 32, UBND
tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã
- Các cán bộ, công chức;
- Các xóm trên địa bàn xã.

Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại phiên họp thứ 32, UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số 2089/UBND-VP ngày 11/4/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc thực hiện kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thứ 32, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong quý II và những tháng tiếp theo, UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, các xóm trên địa bàn xã tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao theo Kế hoạch phân công chỉ đạo, điều hành và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2024; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo dõi chặt chẽ, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và những ảnh hưởng, tác động trước diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực có liên quan tới các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành để đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời, giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng, thiệt hại gây ra. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, huyện, xã đã được phê duyệt, tạo động lực tăng trưởng mới.

2. Các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ quán triệt triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Kết luận số 1465-KL/TU ngày 28/3/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 (có các văn bản gửi kèm); đồng thời, bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời báo cáo và đề xuất UBND xã về những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh quản lý thu thuế thương mại điện tử, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhà hàng...; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Chủ động, nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả ổn định thị trường, giá cả.

4. Tích cực, chủ động thu hút, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài (nếu có). Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm soát, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư ngoài ngân sách (nếu có) trên địa bàn. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án trọng điểm, các dự án trên địa bàn xã để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

5. Tiếp tục hoàn thiện việc những công việc (có phát sinh) sáp nhập xã Bảo Cường vào thị trấn Chợ Chu trong năm 2024. Thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra đối với cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

6. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số theo chủ đề năm 2024: “*Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững*” được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo về chuyển đổi số giao tại Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 08/01/2024 của Văn phòng Chính phủ. Tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

7. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử. Tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trên địa bàn xã, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”.

8. Tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, bảo đảm thời vụ, triển khai kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác dự báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ tác động của thiên tai

đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

9. Chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Tăng cường kết nối cung cầu lao động; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn lao động trên địa bàn xã, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động trong thời gian tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1480/UBND-KGVX ngày 27/3/2024, đã được UBND huyện cụ thể hóa bằng Công văn số 1789/UBND-LĐT BXH, ngày 29/3/2024. Triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chủ động, quyết liệt, kịp thời ứng phó, kiểm soát và xử lý hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm. Tiếp tục chủ động lên chỉ đạo chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Thái Nguyên, du lịch huyện Định Hóa, nhất là khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

10. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, không để tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại. Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động có các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ...

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức; các bộ phận chuyên môn và các xóm nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phan Thanh Nam